

Giám mục HK đến thăm Bắc Kinh để bắc nhịp cầu giao lưu và trao đổi

Thanh Quảng sdb

Đức cha Chow cho hay: Chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Ngài 'nhằm vào sứ mệnh của Giáo phận Hồng Kông là trở thành một nhịp cầu nối'



Giám mục Stephen Chow Sau-yan của Hồng Kông

Tin Đài Á Châu (UCA)

Đức Tổng giám mục Hồng Kông dự kiến sẽ đi thăm Bắc Kinh vào tháng tới theo lời mời của Đức tổng giám mục tại thủ đô Trung Quốc để thúc đẩy trao đổi giữa người Công giáo ở hai miền của Trung Quốc.

Giáo phận Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố ngày 9/3 Đức Tổng Giám mục Stephen Chow Sau-yan của Hồng Kông đã nhận lời mời từ Đức Tổng Giám mục Joseph Li Shan của Bắc Kinh và sẽ đi thăm Bắc Kinh năm ngày kể từ ngày 17 tháng Tư. Đức Cha Chow cũng cho hay ngài nhận lời mời "trong tinh huynh đệ của Chúa để đi thăm."

Đức cha Chow, một tu sĩ Dòng Tên, cho biết chuyến thăm của ngài "nhằm thực thi sứ mệnh của Giáo phận Hồng Kông là trở thành cầu nối của Giáo hội và thúc đẩy trao đổi hỗ tương giữa hai Giáo hội."

Giám mục phụ tá Joseph Ha, cha tổng đại diện Peter Choy, và phụ tá giám mục Wong Ka-Chun sẽ tháp tùng ĐTGM Chow trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh này.

Ngoài cuộc gặp gỡ với ĐTGM Li, ĐTGM Chow và phái đoàn cũng gặp gỡ các giám mục, giáo sĩ và giáo dân địa phương khác trong chuyến đi này.

Nhóm cũng sẽ đến thăm Đại chủng viện Bắc Kinh, chủng viện quốc gia của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc và các tổ chức liên quan khác liên quan đến các vấn đề tôn giáo.

Khi đến Bắc Kinh, Đức Tổng Giám mục sẽ tham dự buổi kinh chiều và cử hành thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Bắc Kinh.



Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Bắc Kinh.

Chuyến đi cũng bao gồm chuyến viếng thăm mộ của linh mục truyền giáo Dòng Tên người Ý Matteo Ricci, người gần đây đã được tuyên dương lên bậc đáng kính.

Tờ Sunday Examiner đưa tin, nhóm cũng dự kiến đến thăm các tổ chức thúc đẩy giao lưu văn hóa và tổ chức các cuộc gặp gỡ với "những người bạn Hồng Kông đang làm việc tại Bắc Kinh".

Cuộc họp mới nhất của các giáo sĩ giữa Bắc Kinh và Hồng Kông đã diễn ra vài tuần trước khi ĐTGM Chow được tấn phong làm giám mục vào năm 2021.

Tại lễ thánh hiến của mình, ĐTGM Chow đã nói ngài "mong muốn trở thành cầu nối giữa chính phủ và Giáo hội ở Hồng Kông, và giữa Giáo hội Công giáo, các giáo phái Kitô giáo đồng đạo và các tôn giáo khác."

Người Công giáo ở Trung Quốc được chia thành hai Giáo hội – "Giáo hội yêu nước" do nhà nước hậu thuẫn và Giáo hội thầm lặng triệt để trung thành với Vatican".

Trong nhiều thập kỷ, việc bổ nhiệm các giám mục là vấn đề gây tranh cãi giữa Vatican và Trung Quốc khi quan hệ ngoại giao chính thức bị cắt đứt sau khi cộng sản lên nắm quyền cách đây bảy thập kỷ.

Vào năm 2018, Vatican đã ký một thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc trong hai năm, được gia hạn vào năm 2020 và 2022. Theo báo cáo, thỏa thuận này cho phép Vatican và chính quyền cộng sản cùng bổ nhiệm các giám mục.

Những người chỉ trích thỏa thuận này cho rằng đây là sự “phản bội” đối với những người Công giáo vẫn trung thành với Vatican bất chấp mọi đàn áp.

Bất chấp những lời chỉ trích, ĐTC muốn tiếp tục “đối thoại” với Trung Quốc bất chấp mọi thử thách...

Vatican cho là đang tìm cách đoàn kết hàng triệu người Công giáo bị chia rẽ giữa hai giáo hội bằng thỏa thuận này.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông và các nhóm nhân quyền cho hay Bắc Kinh đã lợi dụng thỏa thuận này để thực hiện một cuộc đàn áp nhằm triệt hạ giáo hội hầm trú.

Giáo phận Hồng Kông, bao gồm toàn bộ thuộc địa cũ của Anh, không phải là một phần của giáo hội yêu nước hay hầm trú mà hoạt động trực tiếp dưới quyền của ĐTC.

Hồng Kông ước tính có 400.000 người Công giáo trên tổng số dân khoảng 7,4 triệu người.



Nhà thờ chính tòa Hongkong